

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2566

### โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ กำชับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องผลักดันตัวเลขการส่งออกข้าวไทยไปยังแอฟริกาเพิ่มขึ้น

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ กำชับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องผลักดันตัวเลขการส่งออกข้าวไทยไปยังแอฟริกาเพิ่มขึ้น สั่งประเมินสถานการณ์กรณีเคนยาบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น ย้ำแผนการทำงานรัฐบาลรักษาตลาดเดิมเดินหน้าเปิดตลาดใหม่

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ถึงตัวเลขการส่งออกข้าวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กำชับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตามนโยบายรักษาตลาดเดิมเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ ซึ่งทำให้ที่ผ่านมา ไทยมีตัวเลขการส่งออกไปแอฟริกาที่น่าพอใจ ผู้นำเข้าข้าวในภูมิภาคแอฟริการู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม นอกจากเหตุการณ์ที่ประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะเคนยา บริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 2 เท่าตัว จากเดิม 12 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2551 เป็น 23 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทำให้เคนยาได้ขยายพื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกข้าว เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ให้สอดคล้องกับการบริโภคในประเทศ แต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้าควบคู่กันไปด้วย ซึ่งในปี 2565 การส่งออกข้าวไทยในภาพรวม มีปริมาณกว่า 7.69 ล้านตัน โดยประเทศไทยส่งออกข้าวไปเคนยาเป็นมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้อคาดว่า เคนยา ต้องนำเข้าข้าวกว่า 640,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคในประเทศ จึงถือเป็นโอกาสการส่งออกของไทย ทั้งนี้ ต่อการขยายพื้นที่การเกษตรของเคนยาหากมองในแง่บวกจะเป็นโอกาสส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเพาะปลูก อาทิ เครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว อย่างไรก็ตาม ไทยจำเป็นต้องเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ พร้อม ๆ ไปกับการรักษาตลาดเดิม

“นายกรัฐมนตรี รับทราบถึงแนวโน้ม และโอกาสในการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย และได้สั่งการให้พิจารณา ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมแสวงหาโอกาสจากตลาดใหม่ๆ เข้ามาทดแทน โดยอาศัยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัว รู้เท่าทันกระแสการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และขอให้คงมาตรฐานและคุณค่าของสินค้าไทยในตลาดโลก จะเป็นความเชื่อมั่นที่การันตีสินค้าของไทยให้ได้รับความชื่นชมจากลูกค้าทั่วโลก” นายอนุชาฯ กล่าว  
ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

### “พาณิชย์” เคาะส่วนต่างประกันรายได้ งดที่ 25 ชดเชย 3 ชนิด เงินเข้าบัญชี 5 เม.ย.นี้

“พาณิชย์” เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งดที่ 25 จ่ายชดเชย 3 ชนิด “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี-ข้าวเปลือกเจ้า” เงินเข้าบัญชี 5 เม.ย.นี้ ส่วนอีก 2 ชนิดไม่ต้องจ่าย ข้าวเปลือกเหนียว ราคา

ทะลุเพดานประกัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาล เผยราคาข้าวขยับต่อเนื่อง หลังความต้องการเพิ่มขึ้น เตือนระวังปลอมปนข้าวพื้นนุ่ม พื้นแข็ง หนักกระทบต่อคุณภาพ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 25 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 25-31 มี.ค.2566 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย และข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่าย เพราะสิ้นสุดฤดูเก็บข้าว

โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,577.51 บาท ชดเชยตันละ 422.49 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,759.84 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,903.19 บาท ชดเชยตันละ 96.81 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,420.25 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,922.10 บาท ชดเชยตันละ 77.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,337.0 บาท ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,299.10 บาท สูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 12,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีการคำนวณส่วนต่าง เพราะสิ้นสุดฤดูกาล

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 5 เม.ย.2566

นายอุดมกล่าวว่า สถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาดช่วงนี้ ผู้แทนสมาคมค้าข้าวไทยให้ข้อมูลว่า ข้าวเจ้ามีความต้องการค่อนข้างสูง ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนข้าวชนิดอื่น ๆ มีการซื้อขายกันไม่มาก ทำให้ราคาค่อนข้างทรงตัว ส่วนสถานการณ์การส่งออก ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศให้ข้อมูลว่า ปริมาณการส่งออกจนถึงวันที่ 29 มี.ค.2566 สามารถส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 2.06 ล้านตัน เพราะการขนส่งทางเรือกลับสู่ภาวะปกติ ประกอบกับค่าเงินบาทที่เริ่มมีเสถียรภาพ รวมถึงประเทศคู่แข่งที่ยังคงมีนโยบายให้เก็บข้าวไว้บริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์การส่งออกของไทยเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งการส่งออกในปีนี้อาจจะได้ถึง 8 ล้านตัน โดยประมาณ

สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างในงวดที่ 1-24 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.631 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,863.72 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.644 ล้านครัวเรือน วงเงิน 54,020.70 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

ปัจจุบันการค้าข้าวเริ่มพบปัญหาการปลอมปนของข้าวพื้นนุ่ม และข้าวพื้นแข็ง จึงขอความร่วมมือเกษตรกร โรงสี ผู้ค้า และหน่วยงานในพื้นที่กำกับดูแลและเพิ่มการตรวจสอบ รมณ์ตระวังไม่ให้เกิดการปลอมปนข้าวเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และการส่งออกข้าวได้ โดยกรมฯ จะเพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาซื้อขาย รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าทำข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคาซื้อขาย กตราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## ส่งออกก.พ.66 ลด 4.7% ลบ 5 เดือนติด ประเมินไตรมาส 1, 2 ยังหดตัว แต่ครึ่งปีหลังฟื้น

ส่งออกก.พ.66 ทำได้มูลค่า 22,376.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลด 4.7% ติดลบ 5 เดือนติดต่อกัน เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอ เงินเฟ้อค้ำฟุ้ง ทำกำลังซื้อหด แต่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรฟื้นตัว เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่อุตสาหกรรมยังลบ 6.2% ประเมินไตรมาสแรกติดลบสูง ไตรมาส 2 ก็ยังลบบ่อย แต่จะฟื้นครึ่งปีหลัง มั่นใจเป้าทั้งปี 1-2% ทำได้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนก.พ.2566 มีมูลค่า 22,376.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.7% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 730,123.5 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่า 23,489.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.1% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 776,424.9 ล้านบาท ขาดดุลการค้า 1,113.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินบาทมูลค่า 46,301.4 ล้านบาท รวม 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) การส่งออกมีมูลค่า 42,625.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลด 4.6% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 1,430,250.2 ล้านบาท นำเข้ามูลค่า 48,388.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 3.3% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 1,647,854.9 ล้านบาท ขาดดุลการค้า 5,763.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 217,604.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ การส่งออกที่ลดลง มาจากการลดลงของสินค้าอุตสาหกรรม 6.2% ลดต่อเนื่อง 5 เดือนติด โดยสินค้าที่หดตัว เช่น สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ลด 20.6% เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ลด 22.9% เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ลด 12.9% แตรรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เพิ่ม 3.6% อัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ เพิ่ม 81.7% เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เพิ่ม 22.2% รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เพิ่ม 15.7% อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด เพิ่ม 60.5% หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เพิ่ม 39.7% เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เพิ่ม 53.7%

ส่วนสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มขึ้น 3.6% เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยสินค้าสำคัญเพิ่ม 1.5% สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่ม 5.6% สินค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้น เช่น น้ำตาลทราย เพิ่ม 21.4% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพิ่ม 5.2% ข้าว เพิ่ม 7.7% ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เพิ่ม 95% ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เพิ่ม 171.4% ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง เพิ่ม 61.6% ส่วนยางพารา ลด 34% อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ลด 9.1% อาหารสัตว์เลี้ยง ลด 23.4% ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ลด 23.9%

สำหรับตลาดส่งออกสำคัญ ภาพรวมยังคงหดตัว โดยตลาดหลักลด 5.9% เช่น สหรัฐฯ ลด 9.5% จีน ลด 7.9% ญี่ปุ่น ลด 2.5% CLMV ลด 4.9% อาเซียน 5 ประเทศ ลด 6.4% แต่สหภาพยุโรป เพิ่ม 0.1% ตลาดรอง เพิ่ม 2.4% เช่น ฮองกง เพิ่ม 28.6% ตะวันออกกลาง เพิ่ม 23.8% ทวีปแอฟริกา เพิ่ม 11.2% แต่เอเชียใต้ ลด 9.4% ทวีปออสเตรเลีย ลด 9.2% ลาตินอเมริกา ลด 4.7% รัสเซียและกลุ่ม CIS ลด 26% สหราชอาณาจักร ลด 3.5% และตลาดอื่น ๆ ลด 67.1% เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ลด 80.7%

ทางด้านการค้าชายแดนและผ่านแดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตัวเลขการส่งออกรวม เดือนก.พ.2566 การค้ารวมมีมูลค่า 135,137 ล้านบาท ลด 0.34% แยกเป็นการส่งออก มูลค่า 72,901 ล้านบาท ลด 6.17% และนำเข้า มูลค่า 62,236 ล้านบาท เพิ่ม 7.48% โดยส่งออกชายแดน ไปมาเลเซีย กัมพูชาและเมียนมา ลดลง แต่ส่งออกไป สปป.ลาว เพิ่มขึ้น และการส่งออกผ่านแดนไปจีนเพิ่มขึ้น แต่สิงคโปร์และเวียดนาม ลดลง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การส่งออกในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ตัวเลขน่าจะยังติดลบ เพราะผู้นำเข้ามีสต็อกค้างอยู่ ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ก็ยังลบบ่อย แต่เชื่อว่าครึ่งปีหลัง จะเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้น โดยกรมฯ จะเร่งกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันการส่งออกต่อเนื่อง ซึ่ง

จนถึงขณะนี้ทำไปแล้วประมาณ 25% และตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จะมีงานแสดงสินค้าใหญ่ ๆ มากขึ้น และทูตพาณิชย์ในต่างประเทศก็จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ไตรมาส 2 และ 3 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกในระยะต่อไป ทั้งนี้ เห็นได้ชัดจากตลาดเป้าหมายที่มีการเพิ่มกิจกรรม เช่น ตะวันออกกลาง ยอดส่งออกเพิ่มได้สูงมาก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกลดลง เนื่องจากฐานปีก่อนสูง ประเทศผู้นำเข้ารายสำคัญได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้า จึงมีการนำเข้าลดลง และเงินเฟ้อในหลายประเทศยังทรงตัวในระดับสูง มีผลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค จึงเป็นแรงกดดันต่อการส่งออกของไทย โดยการส่งออกก.พ.2566 ที่ลบ 4.7% เป็นการลดลงมาแล้ว 5 เดือนต่อเนื่อง และเดือนมี.ค.2566 คาดว่าจะลบประมาณ 8% ประเมินไตรมาสแรกจะติดลบสูง เพราะฐานปีก่อนสูง ที่ไตรมาสแรกบวก 14.7% แต่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ และจะพลิกกลับมาเป็นบวกประมาณกลางปีเป็นต้นไป และเชื่อว่าเป้าหมาย 1-2% จะทำได้ โดยตัวเลขเฉลี่ยต่อเดือนต้องอยู่ที่ 24,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

### **“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” หนุนเพิ่มชื่อเสียง-สร้างรายได้ชุมชน**

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน GI ใหม่ “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” สินค้าพื้นเมืองชื่อดัง และกวาดรางวัลมากมายจากการประกวดงานมหกรรมพันธุ์ข้าวภาคอีสาน มั่นใจช่วยเพิ่มชื่อเสียงและสร้างรายได้เข้าจังหวัดได้เพิ่มขึ้น

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดเลย เป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จาก 90 สายพันธุ์ของข้าวเหนียวที่มีความหอมที่สุด ในงานมหกรรมพันธุ์ข้าวภาคอีสาน และยังได้รับรางวัล อันดับ 3 ประเภทข้าวเหนียวที่มีความอร่อย รวมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งนับว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดเลย

สำหรับ “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” เป็นเมล็ดข้าวที่ผ่านการคัดเฉพาะตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกปลูกในที่ราบลุ่มและที่ราบระหว่างภูเขา ทำให้ดินส่วนนั้นมีลักษณะร่วนหยาบ โดยเกิดจากตะกอนลำน้ำ ด้วยสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้พื้นที่ตรงนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ต้นข้าวสามารถดูดซึมสารอาหารและแตกกอได้มากกว่าปกติ ด้วยแหล่งภูมิศาสตร์นี้ ทำให้เมล็ดข้าวทางจังหวัดเลย มีอัตลักษณ์ชัดเจน สีฟางชิตน้ำตาลและไม่มีหางข้าว เมื่อนำไปหุงสุกจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ สัมผัสนุ่มและมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าข้าวเหนียวทั่วไป หลังถูกหุงทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็ยังสามารถคงความนุ่มไว้ได้นาน จึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.1368  
ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

### **กรมชลฯคุมเข้ม แพนใช้น้ำโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้**

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดฤดูแล้งปี 2566 ยึด 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง  
คุมแผนใช้น้ำอย่างประณีต ยืนยันน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

วันที่ 2 เมษายน 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าจากการติดตาม  
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานทั่วประเทศ บริหารจัดการน้ำให้  
เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้ พร้อมปฏิบัติตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด ตลอดจนวางแผน  
บริหารความเสี่ยง รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่ไว้ล่วงหน้า เน้นย้ำน้ำอุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดฤดู  
แล้งนี้

สถานการณ์น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน (2 เม.ย.66) มีปริมาณ  
น้ำรวมกัน 48,375 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือ 63% ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 24,433  
ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อน  
ป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 14,864 ล้าน ลบ.ม. หรือ 60% ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การ  
ได้ 8,168 ล้าน ลบ.ม.

ในส่วนของการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ได้มีการวางแผนไว้ทั้งประเทศประมาณ 10.42 ล้านไร่ ปัจจุบัน (2  
เม.ย.66) เพาะปลูกไปแล้ว 10.14 ล้านไร่ หรือ 97% ของแผนฯ เฉพาะกลุ่มน้ำเจ้าพระยาวางแผนการเพาะปลูกข้าวนา  
ปรังไว้ 6.64 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 6.37 ล้านไร่ หรือ 96% ของแผนฯ

“ภาพรวมปริมาณน้ำในปัจจุบัน ยังคงเป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำที่กรมชลประทานได้กำหนดไว้ และยืนยัน  
ว่า น้ำจะเพียงพอสนับสนุนทุกกิจกรรมของการใช้น้ำไปจนตลอดฤดูแล้งนี้ เพราะได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่าง  
ประณีต มีการจัดรอบเวรการส่งน้ำ การปรับปรุงเทคนิคการเพาะปลูก เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะ  
ช่วยลดความสูญเสียของผลผลิตทางเกษตร รวมถึงการวางแผนบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อรองรับสถานการณ์ภัย  
แล้งในบางพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงอยากขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และ  
ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำอย่างรัดกุม เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนและลดความเสี่ยงการขาดแคลน  
น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต”  
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

xx

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวในปีนี้อยู่ประมาณ 2  
ล้านตัน ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดเริ่มมีจำกัด แม้ว่าจะมีผลผลิตข้าวที่เพิ่งมีการเก็บเกี่ยวในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ  
(the winter-spring crop) ออกสู่ตลาดก็ตาม โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 460 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มจากระดับ  
460 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2566) เวียดนามส่งออก  
ข้าวได้แล้วประมาณ 1.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้  
จากการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 952 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 30.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี  
ที่ผ่านมา โดยในเดือนมีนาคม 2566 มีการส่งออกข้าวประมาณ 900,000 ตัน มูลค่าประมาณ 480 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำนักข่าว VietNamNet Global รายงานโดยอ้างรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (the Ministry of Industry and Trade; MoIT) ว่าในปีนี้อัตราการส่งออกข้าวไปต่างประเทศประมาณ 6.5-7 ล้านตัน เนื่องจากการกลับมาของตลาดสำคัญ เช่น อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และจีน

นาย Pham Thai Binh ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Trung An Hi-tech Agriculture Joint Stock Company กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามในคำสั่งซื้อเพื่อส่งออกข้าวจำนวน 2,000 ตันไปยังประเทศจีน และอยู่ระหว่างการเจรจาอีกจำนวน 20,000 ตัน

ทั้งนี้ จากสถิติของกรมศุลกากรเวียดนาม (the General Administration of Vietnam Customs) แสดงให้เห็นว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามจำนวน 152,640 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 86% ในเชิงปริมาณและ 120% ในเชิงมูลค่าเมื่อเทียบรายปี โดยข้าวที่เวียดนามส่งออกไปยังจีนมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 589.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 18.3% โดยลูกค้าชาวจีนส่วนใหญ่นำเข้าข้าวคุณภาพสูงของเวียดนาม เช่น ข้าวหอม และข้าวเหนียวในราคาสูง

ขณะเดียวกัน คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 2.8 ล้านตันจากเวียดนาม ในปีการเพาะปลูก 2565/2566 เนื่องจากปริมาณสำรองข้าวของประเทศลดลงอันเป็นผลมาจากพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับความเสียหายจากพายุ Noru และราคาปุ๋ยที่สูงขึ้น โดยในปีที่แล้วฟิลิปปินส์ซื้อข้าวจากเวียดนามกว่า 3 ล้านตัน

ส่วนประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงประมาณ 2.38 ล้านไร่ เนื่องจากประสบกับภาวะภัยแล้ง

นอกจากปัจจัยบวกที่มีต่อการส่งออกข้าวในปีที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการส่งออกข้าวของประเทศ โดยนาย Phan Van Chinh หัวหน้าแผนกนำเข้าและส่งออกของกระทรวง (the ministry's Import-Export Department) ระบุว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตและการขนส่งทางทะเลที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจส่งออกของเวียดนามยังไม่มีตลาดที่หลากหลายและยังคงต้องพึ่งพาตลาดหลักบางแห่ง เช่น จีน ฟิลิปปินส์

ทางด้านผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้รับการกระตุ้นให้ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับสารเคมีตกค้าง การกักกันพืช และการตรวจสอบแหล่งที่มา เพื่อปรับสอดคล้องกับข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่เวียดนามได้ลงนามภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป-เวียดนาม (EVFTA) และความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหราชอาณาจักร-เวียดนาม (UKVFTA) ซึ่งเวียดนามได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้มากถึง 80,000 ตัน ไปยังสหภาพยุโรปภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษี

สำนักข่าว Vietnam News Agency รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญจาก Việt Nam Securities Company Limited Bank for Foreign Trade (VCBS) กล่าวว่า อุตสาหกรรมข้าวของประเทศมีปัจจัยที่เอื้ออำนวย เช่น สภาพอากาศ และความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์

โดยภาวะภัยแล้งที่ยืดเยื้อในจีนทำให้ผลผลิตของประเทศปีเพาะปลูก 2564/2565 ลดลง ส่งผลให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 6 ล้านตัน ในปีการเพาะปลูก 2565/66 ขณะที่สินค้าคงคลังในฟิลิปปินส์มีปริมาณลดลงเนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้น จึงทำให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่

ที่พื้นที่เพาะปลูกในอินเดียก็มีจำนวนลดลงเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ทำให้อุปทานที่ลดลงในอินเดียเป็นปัจจัยหลักในการคาดการณ์การขาดแคลนข้าวทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่สถานการณ์ทางอุทกวิทยาในเวียดนามยังคงทรงตัว โดยในปีที่ผ่านมามีฝนตกหนักและมีแนวโน้มอยู่ในสภาวะอากาศที่เป็นกลาง (neutral outlook) ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อการผลิตข้าวของเวียดนาม

โดย VCBS แสดงความยินดีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เวียดนามจะได้รับประโยชน์จากราคาข้าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานในตลาดที่มีจำกัด และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์จากอินเดียในปีนี้ ซึ่งความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้ราคาข้าวส่งออกของอินเดียให้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบสองปี

ขณะที่ผู้ค้าข้าวเวียดนามตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการข้าวทั่วโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงของโลก โดยคาดว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 4.1 ล้านตัน

นอกจากนี้ VCBS ยังรายงานด้วยว่า ประเทศต่างๆ ในยุโรปได้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและเปิดโอกาสให้มีการส่งออกปุ๋ยของรัสเซีย ขณะที่จีนได้ผ่อนคลายนโยบายการส่งออกปุ๋ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งสถานการณ์ที่เริ่มผ่อนคลายลงคาดว่าจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง และช่วยให้อัตรากำไรของเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ในปีที่แล้ว ที่แม้ว่าการส่งออกจะเติบโตขึ้นแต่ต้นทุนการผลิตข้าวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งทำให้ผลกำไรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลดลงไป

ขณะที่ สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnamese Food Association; VFA) รายงานว่า ในปีที่แล้ว ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาข้าวและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ พุ่งสูงขึ้น จนสร้างแรงกดดันต่อผู้ส่งออกข้าว

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าในปีนี้นสถานการณ์ของผู้ส่งออกข้าวเวียดนามจะดีขึ้น ท่ามกลางภาวะราคาข้าวที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ต้นทุนการผลิตและการส่งออกข้าวจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวเพิ่มขึ้น

สำนักงานสถิติเวียดนาม (the Vietnam General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ณ กลางเดือนมีนาคม 2566 เกษตรกรเวียดนามปลูกข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring rice) ไปแล้วประมาณ 18.26 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (the Mekong River Delta) มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 9.24 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิไปแล้วประมาณ 4.95 ล้านไร่ คิดเป็นประมาณ 53.6% ของพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีผลผลิตประมาณ 10.5 ล้านตัน ลดลงประมาณ 145,400 ตันจากปีที่แล้ว เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลงประมาณ 175,000 ไร่

ที่มา *Oryza.com*

## กัมพูชา

สำนักข่าว The Phnom Penh Post รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร (The General Directorate of Agriculture) ได้จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวหอม Sen Kra'op 01 (SKO 01) รุ่นแรก ซึ่งปลูกในพื้นที่ประมาณ 625 ไร่ ในจังหวัดเสียมราฐ โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Tian Zhao Agricultural Technology Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทด้านการเกษตรของจีนที่มีการลงทุนในกัมพูชา

นาย Lun Yeng เลขาธิการสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) กล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้า

ขณะที่ นาย Diya Norin ตัวแทนของ CRF ในจังหวัดเสียมราฐ กล่าวว่า การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการผลักดันการผลิตข้าวหอม Sen Kra'op เพราะจะช่วยเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์สำรอง เนื่องจากในขณะนี้เกษตรกรยังขาดแคลนพันธุ์ข้าว และจะเป็นการส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ที่ดี

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรกัมพูชา (The Cambodian Agricultural Research and Development Institute; CARDI) ภายใต้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ระบุว่า ได้เผยแพร่พันธุ์ข้าว Sen Kra'op สู่อุตสาหกรรมในปี 2562 ซึ่งข้าวพันธุ์นี้ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี สามารถปลูกได้ในทุกฤดูกาลและให้ผลผลิตระหว่าง 0.64-0.8 ตันต่อไร่ โดยมีลักษณะเมล็ดยาว ใส และนุ่ม มีรสชาติอร่อย เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทำให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ โดยข้าวหอม Sen Kra'op  
ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 มีจำนวนประมาณ 1.76549 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 55 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 30.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.53459 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2565 และลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.85945 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.11491 ล้านตัน ลดลงประมาณ 44.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.20833 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 4 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.1253 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.58373 ล้านตัน ลดลงประมาณ 11.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.65956 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 33.1% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 18 วัน) และลดลงประมาณ 37.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.93301 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.06685 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.99156 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 60.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 33 วัน) แต่ลดลงประมาณ 27.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.47628 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*



## จีน

ทางการจีนได้ตัวแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าระดับชาติสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าวทั้งหมด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ผ่านมา ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแปลงเป็นดิจิทัลและการสร้างข้อมูลของภาคส่วนนี้

รายงานระบุว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การสร้าง รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมข้าว เพื่อเปิดห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การตลาด การค้า การบริโภค ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้าในอุตสาหกรรมข้าวอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล ตลอดจนการสร้างข้อมูลของอุตสาหกรรมข้าวของจีนอย่างจริงจัง

Xu Chunchun รองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าวแห่งสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติจีน (deputy director of the science and technology information center of the CNRRI (The China National Rice Research Institute)) กล่าวว่า หลังจากเปิดตัวและใช้งานแพลตฟอร์มแล้ว รายงานดัชนีที่เกี่ยวข้องกับข้าวที่เชื่อถือได้จะถูกเผยแพร่เป็นประจำเพื่อปรับปรุงระดับการบริการโดยรวมและความสามารถของอุตสาหกรรมโดยรวม

นอกจากนี้ Xu ยังคาดหวังว่า ในอนาคตจะมีการยกระดับจากแพลตฟอร์มข้อมูลเป็นแพลตฟอร์มบริการเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของข้าวที่มีความครอบคลุมการผลิตดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การแปลงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจร และการเชื่อมต่อเครือข่ายบริการอย่างเต็มรูปแบบ

รายงานระบุว่า เบื้องต้น แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าของอุตสาหกรรมข้าวจะมีโมเดลการวิเคราะห์ 5 แบบ ระบบแอปพลิเคชันทางธุรกิจ 10 ระบบ พอร์ตที่ครอบคลุม 1 แห่ง และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1 รายการ เพื่อให้บรรลุการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ของสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถช่วยแนะนำการผลิตข้าวเพื่อป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช และภัยธรรมชาติผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา รายงานว่า กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยราคาซื้อ ขาย ข้าวสาร (รายงานเบื้องต้น) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 สำหรับข้าวที่ผลิตในปี 2022 โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 13,840 เยน สำหรับทุกยี่ห้อต่อกระสอบ (60 กก.) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ปี (2021) พบว่ามีราคาเพิ่มขึ้น 8% ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งเพาะปลูก และสายพันธุ์ของข้าว ข้าวสาร Ko shihikari ของจังหวัดนีกาตะ เพิ่มขึ้น 7% ข้าวสาร Massigura ของจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น 21%

ปริมาณการจำหน่ายข้าวสารอยู่ที่ 366,325 ตัน ลดลง 20% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากในปี 2022 ผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19 ได้ส่งผลให้ความต้องการซื้อลดลงอย่างมาก ทำให้ต้องใช้กลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดราคา และการเพิ่มปริมาณข้าวสารในบางชนิด เนื่องจากผู้ขายต้องการลดจำนวนสินค้าคงคลัง

ความต้องการข้าวสารสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ สำหรับอาหารสำเร็จรูปและร้านอาหารนั้น เริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วเนื่องจาก การระบาดของ COVID 19 ที่อยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้บริโภคชอบการค้าส่งข้าวรายใหญ่รายหนึ่งกล่าว

ว่า การให้ความสำคัญกับแหล่งผลิตข้าวสารนั้น ส่วนใหญ่จะพบในข้าวที่ใช้เพื่อการพาณิชย์มากกว่าข้าวสารที่ใช้ในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ข้าวสารในบางแหล่งนั้นอาจหาซื้อได้ยาก เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลได้ไม่ดีเท่าที่ควร ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา รายงานว่า

### เกาหลีใต้

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ (Statistics Korea) เปิดเผยข้อมูลว่า ต้นทุนการผลิตข้าวในเกาหลีใต้ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้กำไรสุทธิจากการทำนาข้าวร่วงลงเกือบ 40% โดยข้อมูลระบุว่า เกษตรกรใช้เงิน 31,631 วอน (ประมาณ 24.24 เหรียญสหรัฐ) เพื่อผลิตข้าว 20 กิโลกรัมในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,689 วอนจากปีก่อนหน้า

ขณะที่ในปีที่แล้วต้นทุนการปลูกข้าวบนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร พุ่งขึ้นแตะระดับ 854,461 วอน เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติเกาหลีใต้รายงานเพิ่มเติมว่า ราคาปุ๋ยที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกข้าวบนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร พุ่งขึ้นแตะระดับ 89,083 วอน เพิ่มขึ้นถึง 71.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากราคาวัตถุดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในปีที่แล้ว ขณะที่ผลผลิตข้าวลดลง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

ทั้งนี้ รายได้สุทธิ (net income) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2565 อยู่ที่ 317,000 วอนต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,000 ตารางเมตร ลดลง 36.8% จากปี 2564 โดยรายได้ของปีที่แล้วนั้นถือว่าต่ำที่สุด นับตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิ (net profit) อยู่ที่ 283,000 วอน

ที่มา *Oryza.com*

### อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว หลังจากทีราคาปรับตัวลดลงติดต่อกัน 4 สัปดาห์แล้ว ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาที่เริ่มกลับเข้ามาแล้ว โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 380-385 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับระดับ 380-385 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า

สำนักข่าว Financial Express รายงานว่า การจัดหาข้าวเปลือกโดยหน่วยงานองค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาล สำหรับฤดูกาลผลิต 2022-23 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 มาจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามียอดการจัดหาข้าวเปลือกได้แล้วประมาณ 73 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับข้าวสารประมาณ 49 ล้านตัน ซึ่งแม้ว่าปริมาณจัดซื้อข้าวเปลือกทั้งหมดจนถึงขณะนี้จะต่ำกว่าปริมาณที่ซื้อได้ในปีที่แล้วเล็กน้อย แต่ก็ช่วยเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวขององค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยมากขึ้น

โดยองค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) มีข้าวสารประมาณ 25.18 ล้านตัน และอีกประมาณ 19 ล้านตัน ที่จะรับมาจากโรงสี ซึ่งมากกว่าความต้องขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด (buffer stock) ไว้ที่ 13.58 ล้านตันต้น (ระดับสต็อก ณ วันที่ 1 เมษายน)

ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติมีภาระหน้าที่ในการจัดหาข้าวเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้รับผลประโยชน์กว่า 800 ล้าน คนภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (National Food Security Act; NFSA) และโครงการสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งข้าวที่จัดหาได้จากรัฐที่มีปริมาณธัญพืชส่วนเกินยังใช้สำหรับการเก็บเป็นสต็อกของประเทศด้วย

จากรายงานการประมาณการล่วงหน้าครั้งที่สองของกระทรวงเกษตร (agriculture ministry's second advance estimate) การผลิตข้าวในปีนี้อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นและระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 130.83 ล้านตัน ในปีเพาะปลูก 2022/23 (กรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566) จากระดับ 129.47 ล้านตัน ในปีเพาะปลูก 2021/22

อย่างไรก็ตาม ทางด้านสถานการณ์ของสต็อกข้าวสาลีนั้น ปรากฏว่า ณ วันที่ 1 เมษายน สต็อกข้าวสาลีขององค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) มีปริมาณลดลงเหลือเพียง 8.5 ล้านตัน เมื่อเทียบกับความต้องการขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด (buffer stock) ที่ 7.4 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับสต็อกข้าวสาลีที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559

ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะจัดซื้อข้าวสาลีประมาณ 34.15 ล้านตัน ในฤดูการนี้ (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) ซึ่งการจัดซื้อได้ล่าช้าออกไปกว่าสองสัปดาห์ เนื่องจากฝนตกไม่ตามฤดูกาลในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาในรัฐสำคัญที่มีการเพาะปลูกข้าวสาลี โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงเกษตร คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีประมาณ 10% จะได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกและพายุลูกเห็บเมื่อเร็วๆ นี้ในรัฐผู้ผลิตสำคัญ

ที่มา *Oryza.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นเดือนที่ 8 ของปีงบประมาณ 2022/23 (กรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 553,408 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 490,584 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 และเพิ่มขึ้น 142.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 228,412 ตัน ในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 44,137 ตัน ลดลง 42.3% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2565 และลดลง 14.16% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 509,271 ตัน เพิ่มขึ้น 22.99% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2565 และเพิ่มขึ้น 187.73% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2566

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 271.312 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 6.79% เมื่อเทียบกับ 254.049 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565 และเพิ่มขึ้น 74.59% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2566 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 49.874 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 32.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 และลดลงประมาณ 8.44% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2566 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 221.438 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 22.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 และเพิ่มขึ้นประมาณ 119.41% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2566

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรก (กรกฎาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566) ของปีงบประมาณ 2022/23 (กรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,514,704 ตัน ลดลงประมาณ 18.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,070,950 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 364,130 ตัน ลดลงประมาณ 25.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 486,702 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,150,574 ตัน ลดลงประมาณ 16.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,584,248 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 1,354.629 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 12.09% เมื่อเทียบกับ 1,540.899 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 386.886 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 10.56% เมื่อเทียบกับ 432.566 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565

ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 967.743 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 12.68% เมื่อเทียบกับ 1,108.333 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2565

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,877,191 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,684,937 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 750,517 ตัน เพิ่มขึ้น 21.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 619,428 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 4,126,674 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,065,509 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,511.417 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 23.0% เมื่อเทียบกับ 2,041.736 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 695.318 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 22.09% เมื่อเทียบกับ 569.493 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 1,816.099 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 23.36% เมื่อเทียบกับ 1,472.243 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์การผลิตข้าวของปากีสถานในปีการตลาด 2023/24 (พฤศจิกายน 2023-ตุลาคม 2024) จะอยู่ที่ประมาณ 8.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวนประมาณ 5.5 ล้านตัน ในปีการตลาด 2022/23 (พฤศจิกายน 2022-ตุลาคม 2023) เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่จะกลับมาเพิ่มขึ้น หลังจากที่ในปีก่อนหน้าพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งรุนแรง ในขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวในปีการตลาด 2023/24 คาดว่าจะมีประมาณ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.9 ล้านตัน ในปีการตลาด 2022/23 เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคจะเพิ่มขึ้นจากการที่ประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในปีการตลาด 2023/24 คาดว่าจะมีประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.2 ล้านตัน ในปีการตลาด 2022/23 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะมีมากขึ้น โดยในปีการตลาด 2022/23 นี้คาดว่าปริมาณส่งออกจะลดลงเนื่องจากภาวะราคาข้าวที่ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ประกอบกับค่าเงินที่ผันผวน โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีการตลาด 2022/23 ปากีสถานส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 1.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีการตลาด 2021/22

ที่มา Oryza.com

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2565-28 มีนาคม 2566 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 808,905 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 673,343 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 184,311 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,684 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าจำนวน 624,594 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 530,659 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 257,998 ตัน ลดลงประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 280,586 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 26,339 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-28 มีนาคม 2566 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 121,393 ตัน ฝรั่งเศส 120,549 ตัน เนเธอร์แลนด์ 105,610 ตัน สเปน 96,095 ตัน บัลแกเรีย 67,778 ตัน โปแลนด์ 56,841 ตัน เบลเยียม 51,492 ตัน โปรตุเกส 41,713 ตัน เยอรมนี 40,320 ตัน สาธารณรัฐเชค 26,359 ตัน โรมาเนีย 20,501 ตัน สวีเดน 16,732 ตัน สโลวาเกีย 8,222 ตัน ลิทัวเนีย 6,610 ตัน เดนมาร์ค 6,064 ตัน ฮังการี 4,595 ตัน ไอร์แลนด์ 4,615 ตัน ออสเตรีย 3,571 ตัน ไชปรัส 3,414 ตัน ฟินแลนด์ 2,854 ตัน มอลต้า 1,735 ตัน ลัตเวีย 908 ตัน เอสโตเนีย 501 ตัน สโลวีเนีย 240 ตัน กรีซ 191 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-26 มีนาคม 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 51,737 ตัน ลดลง 42.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากจีนจำนวน 44,583 ตัน เพิ่มขึ้น 113.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอินเดียจำนวน 32,637 ตัน เพิ่มขึ้น 170.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 27,689 ตัน ลดลง 21.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากกายอานาจำนวน 23,484 ตัน ลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 164,302 ตัน เพิ่มขึ้น 55.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 100,637 ตัน เพิ่มขึ้น 23.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 78,442 ตัน ลดลง 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 51,490 ตัน เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 44,416 ตัน เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 197,734 ตัน เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 37,129 ตัน เพิ่มขึ้น 355.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 13,837 ตัน ลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 13,391 ตัน เพิ่มขึ้น 1,476.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 10,741 ตัน ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-26 มีนาคม 2566 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 52,131 ตัน บัลแกเรีย 44,603 ตัน เนเธอร์แลนด์ 40,728 ตัน โปรตุเกส 31,990 ตัน เบลเยียม 28,824 ตัน อิตาลี 18,086 ตัน ฝรั่งเศส 18,050 ตัน โปแลนด์ 2,498 ตัน เยอรมนี 1,742 ตัน เดนมาร์ค 1,528 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 100,292 ตัน เนเธอร์แลนด์ 77,776 ตัน โปแลนด์ 42,627 ตัน อิตาลี 40,514 ตัน เบลเยียม 36,463 ตัน สเปน 35,533 ตัน บัลแกเรีย 28,677 ตัน เยอรมนี 28,999 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,589 ตัน โรมาเนีย (RO) 17,703 ตัน สวีเดน 16,125 ตัน โปรตุเกส 8,838 ตัน สโลวีเนีย (SI) 8,494 ตัน กรีซ (EL) 7,949 ตัน ลิทัวเนีย 6,290 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 5,391 ตัน เดนมาร์ค 4,552 ตัน ฮังการี 3,491 ตัน ไชปรัส 3,096 ตัน ออสเตรีย 2,695 ตัน ฟินแลนด์ 2,511 ตัน โครเอเชีย (HR) 2,097 ตัน มอลต้า 1,755 ตัน ลัตเวีย 1,458 ตัน ไอร์แลนด์เหนือ (XI) 1,097 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 209,172 ตัน เนเธอร์แลนด์ 35,618 ตัน

ตัน สเปน 17,107 ตัน ฝรั่งเศส 14,694 โปรตุเกส 8,031 ตัน โปแลนด์ 4,775 ตัน อิตาลี 3,361 ตัน ลิทัวเนีย 1,600 ตัน บัลแกเรีย 962 ตัน เยอรมนี 912 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-26 มีนาคม 2566 เช่น อิตาลี 74,329 ตัน สเปน 26,924 ตัน กรีซ (EL) 20,442 ตัน บัลแกเรีย 20,004 เบลเยียม 15,873 ตัน เนเธอร์แลนด์ 9,769 ตัน โปรตุเกส 8,544 ตัน ลิทัวเนีย 6,365 ตัน โปแลนด์ 1,541 ตัน ฝรั่งเศส 1,509 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,420 ตัน เยอรมนี 1,341 ตัน โรมาเนีย 1,216 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น สเปน 3,774 ตัน อิตาลี 1,944 ตัน เบลเยียม 1,218 ตัน กรีซ (EL) 734 ตัน ลิทัวเนีย 616 ตัน โปรตุเกส 524 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

